

Giáo sư Suniti Kumar Pathak nhà nghiên cứu Phật giáo qua đời ở tuổi 101

ISSN: 2734-9195 15:27 12/12/2024

“Khó có một học giả nào khác, có địa vị huyền thoại như vậy sẽ xuất hiện trong thế kỷ này,” nhà nghiên cứu và biên tập viên Abhishek Adhikari chia sẻ trên mạng xã hội.

Học giả Phật giáo nổi tiếng và **Giáo sư** Ấn Độ học Suniti Kumar Pathak đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 5 tháng 12/2024, hưởng thọ 101 tuổi.

Giáo sư Pathak nổi tiếng với những nghiên cứu sâu rộng về Phật giáo và văn hóa. Năm 1954, ông cùng với Giáo sư CR Lama đồng sáng lập Khoa Nghiên cứu Ấn Độ - Tây Tạng tại Đại học Visva - Bharati ở Shantiniketan. Ông nghỉ hưu năm 1984 và sống tại Bolpur, Santiniketan cho đến khi qua đời.

Pathak là giáo sư Phật giáo Tây Tạng và cũng là hiệu trưởng của Visva - Bharati từ năm (1972-1986). Ông cũng làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Pali của Đại học Calcutta, Nghiên cứu Phật giáo và Ấn Độ-Tây Tạng tại một số trường đại học ở Ấn Độ và nước ngoài.



Giáo sư Suniti Kumar Pathak (nguồn bikulonline.vom).

“Khó có một học giả nào khác, có địa vị huyền thoại như vậy sẽ xuất hiện trong thế kỷ này,” nhà nghiên cứu và biên tập viên Abhishek Adhikari chia sẻ trên mạng xã hội.

Pathak sinh ngày 1 tháng 5 năm 1924 tại làng Malighat, Quận West Midnapore, Tây Bengal. Đầu tiên ông theo học tại Cao đẳng Sanskrit (nay là Cao đẳng và Đại học Sanskrit) và sau đó tại Đại học Calcutta. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành học giả nghiên cứu tại Khoa Nghiên cứu Trung-Tây Tạng tại Đại học Calcutta.

Năm 1961, theo lời mời của chính phủ **Ấn Độ**, ông phục vụ trong Quân đội Ấn Độ với tư cách là giảng viên ngôn ngữ, biên dịch và phiên dịch viên. Ông đã dịch nhiều thông tin tiếng Tây Tạng khác nhau sang tiếng Anh cho quân đội.

Ông đã có những đóng góp đáng kể cho việc nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa và Phật giáo Ấn Độ trong sự nghiệp của mình, vượt ra ngoài ranh giới ngôn ngữ học vì nghiên cứu sâu rộng của ông về Phật giáo, cùng với sự đa dạng ngôn ngữ đã được Visva-Bharati và các tổ chức khác công nhận trong nhiều năm.

Ông thông thạo nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Bengal, tiếng Trung, tiếng Pali, tiếng Prakrit, tiếng Phạn và tiếng Tây Tạng, là tác giả của nhiều bài báo bằng các ngôn ngữ này.

Các tác phẩm đáng chú ý của ông bao gồm: Tantrik Tradition in the Himalayas and Tibet và A Bilingual Glossary of the Nagananda, cùng nhiều tác phẩm khác, cũng như hơn 200 bài viết các thể loại.

Các văn bản lá cọ cổ trong bộ sưu tập cá nhân của ông được coi là một tài sản lớn trong ngôn ngữ học. Ông đã có được nhiều bản thảo quý hiếm bằng cách đi bộ đến nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm các vùng hẻo lánh của dãy Himalaya, thiết lập một kho lưu trữ các bản thảo có giá trị. Những đóng góp của ông rất quan trọng trong việc biên soạn thành công các ngôn ngữ từ những địa điểm đó.

Năm 2007, Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil đã trao tặng ông Giải thưởng của Tổng thống vì những đóng góp to lớn của ông cho ngôn ngữ Ấn Độ và Phật giáo. Năm 2018, Đại học Visva - Bharati đã trao tặng ông Giải thưởng Desikottam. Ông cũng nhận được danh hiệu từ Hiệp hội châu Á và Bengali Sahitya Parishad. Ngoài ra, ông còn được trao tặng Huy chương vàng Suttavisharad và Huy chương vàng Purana Ratna.



Lễ tưởng niệm (nguồn: Facebook Tỳ kheo Sumanapal).

Hội Mahabodhi Ấn Độ tại Kolkata đã tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 7 tháng 12 với sự tham dự của các nhà sư, học giả và sinh viên từ Đại học Calcutta.

Có thể thấy, đây là mất mát to lớn không chỉ với Ấn Độ nói riêng, mà còn đối với văn hóa Phật giáo nói chung. Ông đã hoàn mãn sứ mệnh, khép lại hành trình nhân sinh ở tuổi 101: Con số như thế nói lên, Suniti Kumar Pathak “có một không hai”.

Tác giả: **Dipen Barua**

Nguồn link: <https://www.buddhistdoor.net/news/buddhist-scholar-and-indologist-prof-suniti-kumar-pathak-dies-aged-101/>